



Be a gift to the world

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี


Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 44 ฉบับที่ 24 วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

วาระที่ 1 นายกอดุลย์ วราเอกศิริ
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม



วาระที่ 2 รท.สมชัย โสภาศรีพันธ์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มายเยี่ยมสโมสร




นายออดุลย์ วราเอกศิริ นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มอบของที่ระลึกให้ท่าน อน.สุรพัฏ ม่วงน้อย สนเทศอาชีพในการประชุมประจำสัปดาห์

☺ เรียนนายกสโมสรโรตารี อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ วันนี้เป็นวันประชุมประจำสัปดาห์พุธที่ 6 มกราคม 2559 โดยการนำของนายออดุลย์ วราเอกศิริ ภายใต้บรรณพจน์ว่า “เป็นของขวัญแก่ชาวโลก” “Be a gift to the world” ยินดีต้อนรับ นายเชาวลิต ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ แอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร, แอนน์อักษรณ์ ดันเจริญ, แอนน์แพทยหญิงจันทร์เพ็ญ วัชรพงษ์ไพบูรณ์, แอนน์มุกดา สุจิตต์ ขอขอบคุณครับ


วาระที่ 3 ข่าวจากนายออดุลย์ วราเอกศิริ



@ เรียนอดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ ผมขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน และโรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและแยกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานครบครันเมื่อที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาครับที่ท่านมาเป็นจำนวนมากนับลูกหลานที่มาด้วย 71 คน ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง @ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานปีใหม่ หมอพรชัย ย่อนยุค ที่โรงพยาบาลพรชัย ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านอดีตผู้ว่าการภาคนายแพทย์พรชัย และแอนน์วราภรณ์ บุญแสง เป็นอย่างดีซึ่งต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ ที่นี้โดยมีมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงาน นายออดุลย์ วราเอกศิริ อน. พูลศักดิ์ แอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร, อน.สุรพัฏ ม่วงน้อย อน.ทรงศักดิ์ เอื้อเสริมกิจกุล, อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี อน.ประดิษฐ์ จิตรนพคุณ, นยล.จรรยาพงษ์ บรมธนรัตน์ @ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 เราจะไปมอบของขวัญวันเด็กที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี เวลา 9.30 น. เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านร่วมมอบของขวัญวันเด็กซึ่งเราได้เตรียมของขวัญไว้เรียบร้อยแล้ว รางวัลส่วนหนึ่งก็ได้มาจากท่าน อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ ที่ได้นำมาฝากสมทบรวมทั้งที่เราซื้อเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญไปร่วมโดยพร้อมกัน เมื่อเสร็จจากกิจกรรมเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เพื่อประสานงานในการที่ผู้ว่าภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ จะมาเยี่ยมสโมสรเราอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 @ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมมอบระดับเพลิงให้กับ อบต.ทับตีเหล็ก ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นประธานแทน เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดภารกิจต้องให้ข่าวเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ตครับ ในส่วนของการต้อนรับท่านผู้ว่าการภาคไชยไฉ นั่น ท่านบอกว่าท่านมาในฐานะ

ตัวแทนผู้ปูนด้วย ซึ่งเราก็ทำสติกเกอร์ติดรถดับเพลิงตามที่ท่านแนะนำมาซึ่งมี 3 สโมสร ก็คือ ผู้ปูน สโมสรโรตารีปทุมวัน และสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ผมได้จัดทำไวนิล ไว้สำหรับถ่ายรูป ซึ่งกำหนดการผมจะแจกให้กับทุกท่านครับ การแต่งกายสวมเสื้อชมพู และสวมสูท ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากเลขฯ ๑อน.ประดิษฐ์ จิตรนพคุณ



@ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แยกผู้มีเกียรติ @ ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณสุวรรณีโรตารีแห่งประเทศไทยได้นำเสนอให้ขึ้นค่าบำรุงภาคจาก 900 บาท เป็น 1100 บาท ซึ่งปกติจะเก็บ 1 ครั้งต่อปี เนื่องจากที่ผ่านมาระบบปัญหาโดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่เคยปรับปรุงรายได้ให้เหมาะสมกับรายจ่ายซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมอบรมภาคประจำปีเสียก่อน ถ้าหากที่ประชุมใหญ่ผ่านจึงจะมีผลบังคับ @ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 4 ของพื้นที่ 23-29 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 59 เวลา 18.00 -22.00 น. ณ โรงแรม วาสิฏฐิสุพรรณบุรี สำหรับงานภาคกลางคืนจะเป็นคืนแห่งเกียรติยศของมูลนิธิโรตารี ที่ให้ผู้ว่าการภาคจะประดับเข็มแก่ผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมงานนะครับ และงานนี้เจ้าภาพจัดคือสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ครับ ซึ่งประธานจัดงานคือ นายกอดุลย์ อน.พ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และผู้ช่วยภาค 3330 พื้นที่ 29 อน.ไกรวุฒิ สีตลกาญจน์ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาทต่อท่าน การแต่งกายร่วมงานชุดสุทสาทล @ ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานวันเจ้าพระยาบรมราช ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โดยร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบรมราช นัดพร้อมกันเวลา 8.30 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในเวลา 9.00 น. การแต่งกายชุดสุทสุททุกเนื้อที่โท ขอขอบคุณครับ

นยล.นพ.จรรยาพงษ์ บรมธนรัตน์ กล่าว



@ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผมไปประชุม Pre - PETS ที่ภาคของเราจัดที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ และจัดประชุมรวมนายกับเลือกทั่วประเทศที่เชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งที่ผมไปประชุมผมมีโอกาสปรึกษากับผู้ว่าการภาคและเลขภาคเรื่องการจัดวันสถาปนาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เนื่องจากเราต้องการจัดใกล้ ๆ กับช่วงสโมสรโรตารีอุดรธานี คู่มือกรมปิ่น มาร่วมงานสถาปนา กับสโมสรโรตารี

อุดรธานี พร้อมกับเดินทางมาร่วมงานสถาปนาคับส โสมสรโรตารีสุพรรณบุรี จากการหารือการจัดงานสถาปนาของสโสมสรโรตารีสุพรรณบุรีจัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ส่วนสถานที่ในการจัดงานนั้นแจ้งให้มวลมิตรโรแทเรียนทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นาย.เชาวลิต ทวีไทย นายกสโสมสรโรตารีป่าเลไลยก์ กล่าว



@ เรียนนายกสโสมสร อติดีผู้ว่าการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อติดีนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่านประธานจัดงานท่านอนุศักดิ์ คงมาลัย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 29 ในฐานะเป็นเลขานุการจัดงานในครั้งนี้ ให้เกียรติผมได้มาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ เมื่อคืนผมได้มีโอกาสไปที่สโสมสรโรตารีสุพรรณบุรี ได้พบกับมวลมิตรโรแทเรียนประมาณ 15 ท่าน ซึ่งมวลมิตรโรแทเรียนก็กำลังเตรียมการจัดงานต้อนรับผู้ว่าการภาคเหมือนกันทุกสโสมสรในขณะนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีว่าที่ผู้ช่วยปรมาจิตต์ เป็นพี่เลี้ยงอยู่ ผมก็ขอเวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อพูดถึงการประชุมระหว่างเมือง ผมก็ถามเขาว่าทุกท่านได้เสียสละสิ่ง ในนามของสโสมสรโรตารีสุพรรณบุรี ในพื้นที่ 28 และก็ได้เดินทางมากับองค์กรประมาณ 6 เดือนมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เขาก็บอกว่ารักและศรัทธา และก็อยากจะไปต่อ ผมก็ถามต่อว่า ถ้าหากว่าวันนี้การประชุมระหว่างเมืองโดยกำหนดของภาคที่จะจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจัดในห้องประชุมนี้จะไปทั้งหมดที่ท่าน ยกมืออยู่คือนายก กับเลขานุฯ และถ้าหากย้ายกลับมาประชุมที่หัวหินก็เพิ่มอีก 1 ท่าน ถ้าสมมุติว่าท่านรักและศรัทธาในองค์กรนี้จริง ๆ การประชุมระหว่างเมืองท่านผู้ว่าการภาคที่ระนองที่ วงศ์หล่อพร้อมคณะกรรมการบริหารบอกว่า ปีนี้ออกแบ่ง 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 ตอนบน 2 ครั้ง , ตอนล่าง 2 ครั้ง ก็คือที่ราชบุรีและสุพรรณบุรี ผมบอกว่าถ้าเรามีการจัดที่โรงแรมวาติกัน แล้วเราทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ขององค์กรโรตารีเป็นอย่างไรส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรโรตารีเป็นอย่างไร มูลนิธิเป็นอย่างไร เพื่อให้สโสมสรโรตารีสุพรรณบุรีเข้มแข็งอยากจะให้เดินทางมาร่วม 1 วัน ทั้งงานเช้าและกลางวัน เขายินดีจะมาเข้าร่วมจำนวน 10 ท่าน ผมจึงขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะว่า ท่าน นยล.นพ จรูญพงษ์ บรรณรัตน์ ซึ่งรับที่จะเป็นผู้นำองค์กรโรตารีที่อายุมากที่สุดในช่วงจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาคใต้จะมาประชุมระหว่างเมืองกว่า 40 ท่าน โดยได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ก็เรียนเชิญท่านมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านของสโสมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมระหว่างเมืองในครั้งนี้เป็นของภาค 3330 และในสโสมสรมีผู้ว่าการภาค 2 ท่าน ก็จะถือโอกาสนี้ให้ท่านได้ลงทะเบียนผมได้นำไป

ลงทะเบียนนี้ไว้ที่ ผู้ช่วยเลขานุฯ แล้ว ท่านใดที่จะไปร่วมกิจกรรมก็ขอให้ลงชื่อไปก่อน ผมก็อยากให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกครับ ประธานจัดงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ

อน.สุรพัฏฐ ม่วงน้อย สนเทศอชีพ



☺ เรียนนายกสโสมสรโรตารี อติดีผู้ว่าการภาค อติดีนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียนการสนเทศอาชีพเรื่องอาชีพ เราจะสนเทศได้ที่เราต้องลงไปทำจริง ๆ ในอาชีพของเรา เราจะพูดได้อย่างเต็มที่ก็คือสิ่งที่เราทำเอง ผมเป็นอาชีพนี้จะไปพูดเรื่องอาชีพอื่นมันไม่รู้ไม่จริง ผมเองออกจากราชการมาก็มาทำอาชีพอัลลอยด์ ซึ่งก็เคยนำมาพูดเล่าสู่กันให้ฟังแล้ว จากสภาพที่สัมผัสกันของอัลลอยด์ ก็มาทำอาชีพเก็บเบียร์ เก็บทีละ 50 สตางค์ วัน ๆ ก็เก็บได้ 1 กระป๋องนมก็ว่ากันไปครับ อาชีพใครอาชีพมันและก็มีอาชีพเสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าจะพูดไปงานที่ถ่ายเอกสารก็รู้ ๆ กันอยู่เหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนอายุมาก ๆ ถ้าเราน้อยอยู่เลย ๆ จิตใจก็จะห่อเหี่ยว เราต้องมีการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมหน้าที่หลักในร้านก็คือทำตรายางท่านนั้นละครับ ตรายางนี้มีเทคนิคนะครับ ถ้าไม่มีเทคนิค มีความรู้ทำไม่ได้ ขอขอบคุณครับ

ผชก.ไกรวุฒิ สีตลกาญจน์ กล่าว



☺ เรียนนายกสโสมสรโรตารี อติดีผู้ว่าการภาค อติดีนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ในส่วนของผมประสานงานเกี่ยวกับผู้ว่าการภาคที่มาเยี่ยมสโสมสร ผู้ว่าการภาคนัดเวลาอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2559 , วันที่ 12 มกราคม 2559 ตอนกลางคืนท่านเดินทางจากนครศรีธรรมราช เดินทางจากบางแค ประมาณ 05.30 น. มาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผมจองโรงแรมนี้ไว้เป็นที่พักของท่าน ถ้ามาช่วงเช้าก่อนถึงเวลางานท่านอาจจะมาเช็คอินก่อน ผมต้อนรับท่านและนำท่านไปที่ ออบต.ทับดีเหล็ก ซึ่งท่านมีกิจกรรมกับสองสโสมสรคือ สโสมสรโรตารี เพชรสุพรรณและ สโสมสรโรตารีสุพรรณบุรี ในช่วงกลางคืนมีงานเลี้ยง เรื่องการประชุมระหว่างเมือง 4 ครั้ง มีการประกวดสนเทศโรตารีและก็จะมีการคัดเลือกอีกครั้งที่หาดใหญ่ ช่วงวันที่ 9-20 มีนาคม 2559 ประธานจัดงานก็คือ ท่านนายกเพ็ญพรรณ ไพบูลย์เกษม นายกสโสมสรโรตารีมูลนิธิกาญจน์ ท่านได้โทรประสานในป็นี่จะให้ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน หัวข้อการสนเทศคือ “สิ่งดี ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับ จากเป็นโรแทเรียน” สโสมสรละ 1 ท่าน ที่สามารถส่งเข้าสนเทศได้ ขณะนี้ใบสมัครสามารถส่งได้ ในการประกวดสนเทศห้ามใช้อุปกรณ์เสริมทุกประเภทรวมถึงใช้บุคคลอื่นระหว่างการสนเทศใช้เวลา 4 - 5.30 นาที ถ้าสนเทศไม่ถึง 4 นาทีหรือเกิน 5.30 นาที ตัด 2 คะแนนต่อกรรมการ 1 ท่าน ถ้ามีกรรมการ 10 ท่านก็จะถูกตัด 20 คะแนน กรรมการให้คะแนนก็จะ

เป็นผู้ว่าการภาคและกรรมการท่านอื่นที่ได้รับการอบรมการให้คะแนน การตัดสินของกรรมการถือที่สิ้นสุด ให้ท่านเลขานุฯ ได้คัดเลือกผู้ที่จะประกวดสนเทศ ในสโสมสรของเราผู้ที่มีประสบการณ์คือท่าน อน.ประดิษฐ์ จิตรนพคุณ ขอขอบคุณมากครับ

อน.ศรีชัย เทพพิลปวิสุทธิ กล่าว



☺ เรียนนายกสโสมสรโรตารี อติดีผู้ว่าการภาค อติดีนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์เรื่องการมอบของขวัญให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต เรื่องเสียงปลาได้ประสานงานกับอาจารย์อมรเทพ @ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ชายโทรมาให้รับแม่ไปด้วยที่แปดริ้ว เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ท่านจะเสด็จมาที่บ้านที่ชาย ผมก็คิดเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากมูลนิธิพระดาบสท่านได้มาซื้อเครื่องสี่ขาที่ชาย ซึ่งเป็นเครื่องสี่ขาประมาณ 1 เครื่อง 500 กิโลกรัม และเครื่องใหญ่ ท่านไปชมโครงการของท่านที่มูลนิธิพระดาบส ไปเจอเครื่องสี่ขา ท่านก็แจ้งกับเลขานุฯ ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศหรือ เครื่องในประเทศไทย เลขานุฯ เป็นของคนไทยผลิตอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านบอกว่าให้พาไป ท่านเลขานุฯ ก็แจ้งมาว่าท่านจะมางาน แต่ท่านจะมาเขียน ดชด.ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนามชัยเขต ช่วงบ่ายจากกลับท่านของสิ่งที่แปดริ้วเพื่อที่จะมาที่บ้านที่ชาย และท่านก็มาที่บ้านที่ชาย ออกจาก สนามชัยเขต สัก 3 โมงครึ่ง มาถึงบ้านที่ชายก็สี่โมงกว่า ๆ ท่านก็ได้เข้ามาในบ้านเสร็จก็พักท่าย ท่านก็เดินชม ฟังบรรยาย 1 ชั่วโมงเต็ม ท่านไม่มันเลย จดบันทึกตลอด ท่านดูทุกอย่าง อะไหล่ ตลอดตัวแรกขยันตัวสุดท้าย ส่วนการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเข้มงวด เพราะว่ามีทั้งตำรวจ ทหาร หน่วยอโอดี ตำรวจทั้งหญิงและชาย รดสุขาเป็นของส่วนพระองค์ก็นำมาจากวัง ซึ่งทางเราต้องทำทางเพิ่ม ท่านก็เป็นกันเอง ไม่ถือตัว แต่งกายสุภาพ ไม่ต้องมีพิธีอะไร ไม่ต้องสวมสูท มีหลายท่านมาถามว่าเป็นพระสหายกับท่านหรือ เพราะโดยปกติท่านจะไม่เสด็จไปบ้านใคร คิดว่าเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดของตระกูลของกระผม ก็เป็นบุญของครอบครัวของผมที่ได้ต้อนรับเสด็จท่านในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโสมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกเยี่ยมสโสมสร
- วาระที่ 3 เลขานุฯ แจ้งข่าว
- วาระที่ 4 ต้อนรับผู้ว่าการภาค
- วาระที่ 5 วันครบรอบวัน มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด
- วาระที่ 6 นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

